

'เบิร์ตส์ บีส์' ลัดฟ้าจากอเมริกาถึงไทย

ลูกออกลูกใจบรรดาสาว ๆ เซลบริตี้เมืองไทยกันถ้วนหน้า เมื่อสองสาวหุ่นส่วน พร้อมรัก ลิ้มสไต และ สุนัข มนตรีโชค ผู้บริหารบริษัท บีส์ นีส จำกัด นำเข้าผลิตภัณฑ์ความงามชื่อดังจากอเมริกาอย่าง "เบิร์ตส์ บีส์ (Burt's Bees)" มาให้สาว ๆ บ้านเราได้เลือกใช้กันอย่างสะดวก ซึ่งประเทศไทยเป็นลำดับที่ 18 ของโลกที่นำเข้า เบิร์ตส์ บีส์ โดยจัดงาน เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้

พร้อมรัก ลิ้มสไต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีส์ นีส จำกัด บอกว่า เธอเองรู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของเบิร์ตส์ บีส์ มานานมาก เวลาไปต่างประเทศนอกจากจะซื้อมาใช้เอง ยังซื้อมาฝากเพื่อน ๆ ด้วย พอได้มารู้จักกับคุณสุนัข เวลาคุยกันเรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมความงามต่าง ๆ แบนด์หนึ่งที่เราจะพูดถึงกันตลอดก็คือ เบิร์ตส์ บีส์ เราสองคนก็มีความเห็นตรงกันว่าน่าจะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย เพราะเชื่อว่า คงมีสาว ๆ จำนวนไม่น้อยที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เบิร์ตส์ บีส์ จึงเป็นที่มาของบริษัท บีส์ นีส จำกัด เพื่อนำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากธรรมชาติ เบิร์ตส์ บีส์ เพื่อให้สาวไทยสามารถหาซื้อได้สะดวก

ด้าน สุนัข มนตรีโชค ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บีส์ นีส จำกัด บอกว่า จุดเด่น ของ เบิร์ตส์ บีส์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวพรรณที่ได้จากธรรมชาติอย่างแท้จริง อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไฮไลท์ คือ เบิร์ตส์ บีส์ เรเดียนซ์ สกินแคร์

คอลเลกชัน เป็นชุด ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติอุดมไปด้วย ราชเจลลี่ (Royal Jelly) หนึ่งในสารบำรุงผิวที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ ซึ่งฝังงานผลิตขึ้นมาสำหรับนางพญาผึ้งเท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ชุดนี้จะมีทั้ง เรเดียนซ์ เซรัม, เคย์ ครีม, โนท์ ครีม, อายครีม การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติมีผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 80% ของสิ่งที่เราทาลงไปบนผิวจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ดังนั้น จึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม



พลอย จริยะเวช กับบีส์แวกซ์ อรอนงค์ เสนะวงศ์ ลิบบาล์มอันใหญ่



สองผู้บริหารสาว พร้อมรัก ลิ้มสไต และ สุนัข มนตรีโชค

จากธรรมชาติแทนที่จะเป็นสารสังเคราะห์ที่มีความเสี่ยง

เพราะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชื่อดังที่สาว ๆ ทั่วโลกชื่นชอบ รวมถึงสาว ๆ บ้านเราด้วย จึงไม่น่าแปลกใจที่งานนี้จะได้เห็น เซลบริตี้คนดังมาร่วมงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ตนเองชื่นชอบกันมากหน้าหลายตา อาทิ พลอย จริยะเวช, อรอนงค์ เสนะวงศ์, ปภาวรินทร์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา, ชุณษดี เสรีวัฒน์ภาส, จตุภูมิ สุทธสาร, ธนพล ขันธหิรัญ และ สาวิตรี โรจนพฤษ เป็นต้น

พลอย จริยะเวช นักเขียนชื่อดัง บอกว่า เบิร์ตส์ บีส์ เป็นผลิตภัณฑ์คู่ใจได้

เครื่องแป้งของเธอเองมานาน ถูกใจตรงที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาจากธรรมชาติจริงๆ สำหรับชิ้นโปรดที่ชอบใช้ จะอยู่ที่ช่วงเวลาด้วย เช่น ตอนแรกจะใช้ เรเดียนซ์ เซรัม ซึ่งดีมากมีลักษณะเหมือน ออยล์ แต่ว่าเป็น เซรัม ต่อมาพออายุเริ่มมากขึ้นก็ลองเปลี่ยนมาใช้ตัว Natural Ageless ที่มีส่วนผสมของทับทิมช่วยลดริ้วรอยบนใบหน้าที่เริ่มเพิ่มขึ้นตามวัย อย่างหน้าผาก อังอายุใกล้ 40

ยิ่งต้องดูแลอย่างมาก คิดว่าการปกป้องไว้ก่อนดีกว่ามาตามแก้ปัญหากายหลังดีใจมากที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเรา เพราะผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้ มีการผลิตที่ผ่านกระบวนการละเอียด และมีส่วนผสมที่เป็นธรรมชาติสุดๆ เวลาใช้แล้วมีความรู้สึกสะอาดไปด้วย

อรอนงค์ เสนะวงศ์ เผยว่า ตอนแรก ที่เห็นชอบแพ็คเกจจิ้งเพราะน่ารัก ดูสดใส พอทดลองใช้ก็ชอบรู้สึกว่ามีผิวเป็นธรรมชาติสูง คิดต่อการบำรุงผิวเรา สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ที่ชอบใช้จะเป็น เรเดียนซ์ อาย ครีม เพราะตอนนี้ขึ้นเลข 3 แล้ว เรื่องของริ้วรอยรอบดวงตาก็มักจะทำให้ทุกคนเริ่มกังวลตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้น ทำให้รอบดวงตาดูกระจ่างใสจริงๆ บางวันเรานอนดึก

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 400,000

Section: ผู้หญิง/สตรี

วันที่: ศุกร์ 19 มีนาคม 2553

ปีที่: 30

ฉบับที่: 10576

Col.Inch: 63

Ad Value: 47,250

หัวข้อข่าว: "เบิร์ตส์ บีส์" ลัดฟ้าจากอเมริกาถึงไทย

หน้า: 19 (บนขวา)

PRValue (x3): 141,750

คลิป: ชาว-ดำ

หรือทำงานหนักเหนื่อยๆ ก็
จะโปะหนาๆ ตื่นเช้า มา
ดวงตาก็สดใสเหมือนเดิม

“ดีใจมากที่ตอนนี้

เบิร์ตส์ บีส์ เข้ามาในเมืองไทยแล้ว อยาก
ให้ผู้ที่ยังไม่เคยใช้ ได้ลองใช้บ้าง จะได้
ทราบถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่มีส่วน
ผสมจากธรรมชาติสูงมาก ได้นำเข้ามาให้
คนไทยใช้กันโดยไม่ต้องบินไปซื้อถึง
เมืองนอก แถมยังราคาถูกกว่าแถบ
ประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วย ถือเป็น
ทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งของผู้บริโภค”

เบิร์ตส์ บีส์ เป็นแบรนด์ที่ก่อตั้งโดย
เบิร์ต ชาวิคซ์ ช่างภาพชาวนิวเจอร์ก ที่ได้
ค้นพบความมหัศจรรย์ของขี้ผึ้งบริสุทธิ์ ที่
สามารถช่วยให้ผิวพรรณมีความเนียนนุ่ม
สดใส ลดความหยาบกร้านได้ จึงได้
คิดค้นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวขึ้น โดยเริ่มจาก
สบู่ ครีမ် ทามือ ลิปปาล์ม และได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์จนเป็นที่รู้จักทั่วโลกมากกว่า
25ปีมีผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงผิวกว่า 150ชนิด
สำหรับการดูแลทุกส่วนของร่างกาย ตั้งแต่
ศีรษะจรดปลายเท้า

“เบิร์ตส์ บีส์” วางจำหน่ายแล้วที่
ชั้น G สยามพารากอน หรือจะแวะชม
ก่อนซื้อได้ที่ <http://www.facebook.com/BurtsBeesTH>